

CÂN QUẢN LÝ TỐT THỨC ĂN TRONG QUÁ TRÌNH NUÔI TÔM SÚ

Muốn nuôi tôm sú đạt hiệu quả kinh tế cao thì việc quản lý thức ăn đóng một vai trò khá quan trọng. Chi phí thức ăn nuôi tôm trong một vụ nuôi chiếm tỷ lệ rất lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của một vụ nuôi. Trong suốt vụ nuôi, cách quản lý cho ăn đóng vai trò quan trọng, bởi vì lượng thức ăn sử dụng trong suốt vụ nuôi là rất lớn, nếu cho ăn không đúng cách, sử dụng thức ăn chất lượng kém sẽ không nuôi được đàn tôm khỏe mạnh, tôm chậm lớn và gây ô nhiễm tầng đáy, sinh ra các mầm bệnh là tác nhân gây bệnh cho tôm.

Để nuôi tôm theo mô hình bền vững với lợi nhuận cao nhất, ngoài việc chọn được thức ăn tốt thì việc cho ăn phải đúng liều lượng, không được dư thừa gây ô nhiễm, lãng phí; cũng không được quá thiếu làm cho tôm thiếu dinh dưỡng, còi cọc, chậm lớn, giảm tỷ lệ sống và không mang lại hiệu quả kinh tế. Trong quản lý cho ăn, người chăn nuôi cần chú ý các yếu tố môi trường ao nuôi, sức khỏe đàn tôm, số lượng tôm hiện có trong ao để đưa ra khẩu phần ăn

hợp lý cho từng ngày, từng thời kỳ và cần chú ý một số vấn đề sau:

- Trước khi cho ăn phải tính toán số lượng tôm hiện có trong ao, ước đoán tỷ lệ sống, từ đó tính toán lượng thức ăn cho tôm.

- Khi cho ăn cần rải đều thức ăn xung quanh ao vì tôm có đặc tính bơi quanh bờ để kiếm mồi, ở giữa ao thì ít hơn do phân tôm và các chất cặn bã tập trung nhiều ở vùng giữa ao, vì vậy tôm ít tập trung ở đó.

- Để kiểm tra lượng thức ăn có hợp lý hay không ta nên đặt vó để kiểm tra tôm ăn. Sau khoảng thời gian phù hợp, kiểm tra thức ăn trong vó để điều chỉnh lượng thức ăn, cỡ số cũng như đánh giá được chất lượng thức ăn và chất lượng đáy ao nuôi.

- Khi thời tiết xấu, nhiệt độ xuống thấp cần giảm lượng thức ăn. Nếu thấy tôm ăn không bình thường phải tìm rõ nguyên nhân. Khoảng 10 - 15 ngày tiến hành xác định sự tăng trưởng của tôm và số lượng tôm một



lần để làm căn cứ định ra lượng thức ăn.

- Nếu màu nước tốt, khí hậu tốt, quan sát thấy tôm bắt mồi mạnh thì nên tăng lượng thức ăn, ngược lại, nên giảm bớt. Phần lớn tôm bắt mồi ở đáy, nếu ban ngày thấy tôm nổi lên tầng trên sau đó bơi xuống ngay, đó là trạng thái tôm tìm mồi nên cần tăng lượng thức ăn. Nhưng nếu cho quá nhiều thức ăn không những lãng phí mà còn tích tụ làm ô nhiễm đáy. Còn nếu cho ăn thiếu, tôm sinh trưởng kém, vì vậy cần cẩn thận khi bón thức ăn cho tôm. Khi tôm lột xác hoặc bị bệnh cần giảm lượng thức ăn.